
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี 2564 
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายวิทยา ชุนหลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายก าจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายไพรทรูย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
12.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
13.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
14.นายนพดล   โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
15.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
16.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
17.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
18.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บ้านค่าย 
19.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
20.นายสุรนิทร ์ เปาอินทร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
21.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
22.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
23.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
24.นายชลอ  นาด า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
25.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
26.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
      (ลาป่วย) 

 
3.นายบรรพต... 
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3.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
4.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
     (ลากิจ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10.นางลัดดาวัลย ์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
13.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
17.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18.นางสาวราตรี  คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
19.นางสาวนภาวรรณ รุ่งจ ารัส   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
      ตากสินระยอง 
20.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
21.นายฤทธิเดช  เกลี้ยงเกตุ  นิติกรช านาญการ 
22.นายธงชัย  มั่นคง   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
23.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
24.นางภัทรภร  อุฬาวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
25.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
26.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
27.นายมนัส  ฟุ้งขจร   นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม  
จ านวน....26.....คน ครบองค์ประชุม  

           เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกขึ้นยืนด้วยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖4  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  จึงก าหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2564  มีก าหนด     
7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป  และเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564  
เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

             เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม      
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน  กระผมรู้สึก     

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  ดังนั้น เพ่ือ
ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผม นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วน 
นายก อบจ. จังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติด้วยวาจา จ านวน 2 เรื่อง เข้าที่ประชุมสภาฯ ก่อนที่จะเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุม ครับ 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญนายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์เสนอญัตติ 

จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

   เรื่องที่ 1 เรื่อง ญัตติขอความความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
รับบริจาคที่ดิน เพ่ือใช้ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

   เรื่องที่ 2 เรื่อง ญัตติขอความความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
รับบริจาคที่ดินเพ่ือใช้ส าหรับขยายผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาเห็นชอบให้
บรรจุเข้าในวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติ จ านวน  2 เรื่อง     
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1 เรื่อง ญัตติขอความความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาค

ที่ดินเพ่ือใช้ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง และเรื่องที่ 2 เรื่อง ญัตติขอความ
ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดินเพ่ือใช้ส าหรับขยายผิว
จราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง กระผมเห็นว่าญัตติที่เสนอมานี้     
มีความจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งสามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554      
ข้อ 38 (3) ,(6) และข้อ 27 จึงขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้  และ          
ขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมจากเดิม 11 วาระ เปลี่ยนเป็น 13 วาระ ครับ 

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับใหม่  และญัตติที่เสนอเข้า
มาใหม่ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมืองระยอง กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

จ านวน 1 คน  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า 
นายวิทยา ซุ่นหลี เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมืองระยอง  

   ตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯก่อนเข้ารับหน้าที่ 

   ขอให้ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี ได้ยืนขึ้น แล้วกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ดังนี้ 
 
 
 

ข้าพเจ้า จะรักษาไว้... 
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   “ข้าพเจ้า จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์

สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน” 
  - ขอเชิญ ส.อบจ.วิทยา ซุ่นหลี นั่งลงครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 เมื่อวันที ่29 ตุลาคม ๒๕๖4 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ           
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศภุชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขออนุญาตรายงานผลการประชุมครับ 
ตรวจรายงานฯ  ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ            

ครั้งที่ 7/25๖4 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้    

 ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย  จิตรดล  เป็นประธานกรรมการ  
นายเผ่าพัน  โสภณ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

 ข้อ 3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 29 ตุลาคม 
2564 มีจ านวน 28 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมาประชุม จ านวน 
24 คน ลาประชุม จ านวน 4 คน ขาดประชุม จ านวน 1 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ    
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5... 
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 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 

- นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา จ านวน 4 เรื่อง 
ดังนี้ เรื่องแรก สะพานบริเวณประตูระบายน้ าคลองเนินทรายช ารุด เรื่องที่สอง แจ้งปัญหา 
ถนน อบจ.รย 0218 ตอนสุนทรโวหาร – สุนทรภู่ ช ารุด เรื่องที่สาม แจ้งปัญหาเรื่องถนน 
อบจ.รย 0213 ชื่อถนน รย.ถ 10030 สายวัดจ ารุง – สุขุมวิท ช ารุดโดยฝากคณะผู้บริหาร
บรรจุเพ่ิมเติมเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 และเรื่องสุดท้าย การรายงานในเรื่อง
ของการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของระดับอ าเภอ ของอ าเภอแกลง 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  

- นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง เรื่องแรก 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ผลักดันถนน 3 เส้นได้ส าเร็จ และเรื่องสุดท้าย แจ้งเรื่องถนน
สายบ้านนาช ารุด  

- นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้   
เรื่องแรก น้ าท่วมในเขตอ าเภอปลวกแดง และเรื่องที่สอง ขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหาร
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมซอยสุพรรณท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข จ านวน 2 จุด 

โดยเลิกประชุมเวลา 15.53 น. 

   ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ ประจ าปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้แจก ให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ 
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....26....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอ มตทิี่ประชุม    

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 เมื่อวันท ื่  29 ตุลาคม 2564        
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564        
โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม              รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4  เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
     รับรอง           จ านวน .......25.......คะแนนเสียง 
     ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
    งดออกเสียง     จ านวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(แทนต าแหน่งที่ว่าง)  

 3.1 คณะกรรมการสามัญ 
        - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
   3.2 คณะกรรมการวิสามัญ 
         1. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 ต าแหน่ง 
         2. คณะกรรมการเกษตรและชลประทาน จ านวน 1 ต าแหน่ง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
เลขานุการสภาฯ  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ 
  มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคล ซึ่งมิได้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แตท่ั้งนี้  กิจการหรือการสอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่อง
ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ 

ฯลฯ 
    ระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้ องถิ่ น 

พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

 
 
 
 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการ... 
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ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน

เรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น

เป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  

   ฯลฯ 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีทีส่มาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12  วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน   
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เนื่องด้วยนายอุทิศ ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ประธานสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมืองระยอง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ท าให้ต าแหน่งคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญ
ดังกล่าวได้ว่างลง จึงต้องท าการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ มาแทนต าแหน่งที่ว่างลงของ
คณะกรรมการดังกล่าว  

  ข้อ 3.1 คณะกรรมการสามัญ 
  - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์  
ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

กระผมนายมนัส  สมศักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ าเภอวังจันทร์ ขอเสนอ 
นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 7   
อ าเภอเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  ส.อบจ.ไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.ไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามที่ ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์ เสนอ 
มติที่ประชุม   เลือก นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เขตเลือกตั้งท่ี 7 อ าเภอเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปข้อ 3.2 คณะกรรมการวิสามัญ 
ประธานสภาฯ  1. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  
  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ หรือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  ขอเชิญ ส.อบจ.ศุภชัย  จิตรดล 

ส.อบจ.ศุภชัย  จิตรดล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เขตเลือกตั้งที่ 8 อ าเภอเมือง ขอเสนอนายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10 อ าเภอเมือง เป็นคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  ส.อบจ.สุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์ ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามที่ ส.อบจ.ศุภชัย  จิตรดล เสนอ 
มติที่ประชุม   เลือก นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอเมือง เป็นคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 2. คณะกรรมการเกษตรและชลประทาน (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  
ประธานสภาฯ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ หรือผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ

เกษตรและชลประทาน   
   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์ 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผมนายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอแกลง ขอเสนอนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอบ้านค่าย เป็นคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามที่ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ เสนอ 
มติที่ประชุม   เลือก นายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         

เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอบ้านค่าย เป็นคณะกรรมการเกษตรและชลประทาน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

  ข้อ 30  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงิน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
 
 

นายประสานต์... 
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นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจ าเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  กองช่าง 
  - โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0802 สายถนนภายในนิคมสร้างตนเอง สาย 9 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ   

ส าหรับในญัตตินี้กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ในส่วนของอันดับแรกคือโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เดิมเราติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่างโดยใช้แผงโซล่าเซลล์จ านวน 100 ต้น ในวงเงินทั้งหมด 9,400,000 บาท            
แต่เนื่องจากเราเกรงว่าปัญหาจะเกิดขึ้น เพราะว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของประติมากรรมหรือ
นวัตกรรมที่เก่ียวกับเสาไฟฟ้า จะมีประเด็นปัญหาเข้ามาเราก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาตรงนี้ ก็เลย
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบเดิมแต่ใช้มาตรฐานของกรมบัญชีกลางราคาก็จะมาตรฐานครับ 
แต่ยอดวงเงินงบประมาณทั้งหมดยังเท่าเดิมคือ 9,400,000 บาท แต่จ านวนเสาที่จะติดตั้ง  
ที่ภายในสนามกีฬากลางจาก 100 ต้น เพ่ิมเป็น 137 ต้น ส าหรับราคาเป็นราคามาตรฐาน
ของครุภัณฑ์อยู่แล้วครับ ก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาครับ เรื่องต่อมาส าหรับเรื่องถนน     
ที่จะปรับปรุง ถนนสายทาง อบจ.รย.0802 สายถนนภายในนิคมสร้างตนเอง สาย 9       
เดิมเราตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 21,580,000 บาท เราจะสร้างถนนทั้งหมด 3 ช่วงด้วยกัน  
 

 
 

ในช่วงแรก... 
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ในช่วงแรก เราจะขุดรื้อย้ายและลงหินคลุก ตรงนี้มันมีความกว้างอยู่แล้ว 8 เมตร ยาว 800 เมตร 
จะลงหินคลุกประมาณ 10 เซนติเมตร ในช่วงที่ 2 เราจะขยายจาก 6 เมตร เป็น 8 เมตร       
โดยก่อสร้างเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับช่วงที่ 3 เราจะขุดรื้อและลงหินคลุก
เพ่ิมเติมระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร โดยทั้ง 3 ช่วงเราจะใช้ผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แต่เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนี้ท่านนายกฯเล็งเห็นว่าปัญหา  
ที่จะตามมาถ้าเรายังใช้ผิวทางแบบเดิมนั้นจะเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยาย
ความกว้างเป็น 12 เมตร เพราะมีปริมาณรถที่มาใช้เส้นทางดังกล่าวนี้เป็นจ านวนมากโดยใช้
วงเงินงบประมาณเท่าเดิมมีความยาวทั้งสิ้น 1.4 กิโลเมตร ความหนาของคอนกรีตหนา     
25 เซนติเมตร โดยพื้นที่ท่ีเราจะท าคือ 16,800 ตารางเมตรครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....25......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
   อนุมัติ       จ านวน ........24.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง ญัตติ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ              
 พ.ศ. ๒๕๖5  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด        
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง  ม ีความจ าเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิโ อน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ส านักปลัดฯ 

  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน 379,980.- บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน-
เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน  23,892,000.- บาท  (ยี่สิบสามล้าน-

แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
  โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
  - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  เป็นเงิน 78,000.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข... 
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 แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
กองสาธารณสุข  

 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน  490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 กองสาธารณสุข  
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นเงิน  210,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย         

  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
ส านักงานเลขานุการฯ  

 - โครงการ อบจ.พบประชาชน เป็นเงิน  112,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น-   
  สองพันบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการโยธา 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
กองช่าง 

  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นเงิน  3,300,000.-บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุอื่นๆ  
กองช่าง 

  - ค่าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างถนน  เป็นเงิน  3,320,000.- บาท  (สามล้าน-    
  สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 
 
 

กองช่าง... 
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กองช่าง 

  - โ ครงการก่อสร้ า งถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ กถนนสายทุ่ ง โพธิ์  – ตา โ ร ง                                 
  เป็นเงิน 8,680,000.- บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายหนองฆ้อ – เนินสว่าง                             
 เป็นเงิน 1,700,000.-บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ส านักงานเลขานุการฯ  

  - ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม เป็นเงิน 8,500.- บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานเลขานุการฯ  

  - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  เป็นเงิน 30,000.-บาท  
   (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  เป็นเงิน 44,000.-บาท ( สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์  หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 เป็นเงิน 
  27,000.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า เป็นเงิน  2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ส านักปลัดฯ 

  - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  เป็นเงิน  317,080.- บาท 
  (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) 

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ส านักปลัดฯ  

  - ค่าจัดท าผ้าม่านชนิดกันความร้อนพร้อมติดตั้ ง  เป็นเงิน 14,900. -บาท                     
  (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน 
ส านักปลัดฯ  

  - ค่าจัดซื้อตู้คอนโทรลปั๊มน้ าและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง  เป็นเงิน 48,000.-บาท 
  (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 
 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองสาธารณสุข 

  - ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  เป็นเงิน 110,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน เป็นเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองสาธารณสุข 

  - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล เป็นเงิน 440,000.- บาท    
  (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

  - ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า เป็นเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 

  - โ ครงการปรับปรุง พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง        
  ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ าอัญมณีหนึ่ ง เดียวในระยอง บริเวณถนนท่าบรรทุก  เป็นเงิน 
  13,800,000.- บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
กองช่าง  

  - โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน – บ้านชากบก 
  เป็นเงิน  3,300,000. -บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)  

  - โครงการก่อสร้างระบบรดน้ าต้นไม้ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง        
  ตามพระราชด าริจังหวัดระยอง  เป็นเงิน  2,100,000.-บาท  (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 

  - โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กสายนาตาขวัญ – คลองขุด                             
  เป็นเงิน 9,900,000.-บาท  (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 
 
 

โครงการรื้อถอน... 
 
 



- 17 - 
 

  - โครงการรื้อถอนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อาคารโรงแรม  
  บูรพาพาเลช)  เป็นเงิน 11,870,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 รายการโอนลด จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 42,161,980.- บาท  (สี่สิบสองล้าน-
  หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 รายการโอนไปเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 17 รายการ  เป็นเงิน  
  42,161,980.-บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ได้โปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  กระผมขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินี้นะครับ ท่านสมาชิกสภาฯจะเห็นว่า
เราได้มีการโอนลดโครงการหลายโครงการ ซึ่งโครงการที่เราโอนลดเราได้มาส ารวจแล้วก็พบว่า
โครงการที่ตั้งไว้ เงินส่วนหนึ่งในโครงการนี้คาดว่าได้ใช้ไม่เต็มจ านวน เราก็ได้พิจารณาว่า         
มันมีโครงการหลายโครงการที่เป็นโครงการเร่งด่วนที่จะต้องน ามาด าเนินการ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
วาระนี้ก็จะมีอยู่ 3-4 โครงการที่เป็นโครงการที่ส าคัญที่มีความเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ระบบรดน้ าต้นไม้ภายในศูนย์ปลวกแดงตามพระราชด าริ ซึ่งเราก็จะทราบว่าที่ผ่านมานั้น เราได้   
มีการจัดงานวันพ่อและได้มีการน าเอาดอกไม้มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ระบบน้ านี้         
ก็จะสามารถดูแลต้นไม้ได้เพ่ือให้คงความสวยงามส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม และที่ส าคัญ
อีกโครงการหนึ่ง คือโครงการรื้อถอนอาคารโรงแรมบูรพาพาเลซ ต้องเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบนะครับ ว่าอาคารโรงแรมบูรพาพาเลซปัจจุบันนั้นจะมีในส่วนของโรงแรมและมีร้านค้า
เช่าประกอบกิจการอยู่ ที่ทุกท่านทราบดีว่าเป็นโรงแรมและส่วนของร้านค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็ได้มีการส ารวจการใช้อาคารและความแข็งแรงของอาคาร 
ซึ่งอาคารนี้ก็มีอายุกว่า 40-50 ปีแล้ว จึงเข้าเกณฑ์ที่ เราต้องเข้าไปตรวจสอบว่าอาคาร             
มีความพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ ทางเราได้มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ทางส านักงานโยธาฯก็ได้ส่งทีมวิศวกรมาตรวจสอบอาคารผลที่ออกมาคือว่าอาคารแห่งนี้     
ไม่มีความพร้อมที่จะใช้งานต่อไป เนื่องจากความแข็งแรงและสภาพของโครงสร้างก็มีสนิมท าให้ 
ไม่สามารถรับน้ าหนักได้และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย จึงได้ท าเรื่องแจ้งไปยังเทศบาล       
นครระยองท าเรื่องมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองว่าอาคารแห่งนี้ไม่อยู่ในสภาพแข็งแรง
พร้อมใช้งาน และเป็นอาคารที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้แจ้งมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รื้อถอน โดยเราก็ได้แจ้งต่อผู้เช่าทุกรายที่เช่าพ้ืนที่ในอาคารนี้ให้ออกจากพ้ืนที่ ซึ่งตอนนี้ผู้เช่า    
ทุกรายก็ยินยอมที่จะออกตามเงื่อนไข เพราะเงื่อนไขของการออกไม่ใช่เรื่องของการหมดสัญญา 
แต่เป็นเรื่องของอาคารที่ไม่มีความพร้อมที่จะใช้งานและจะก่อให้เกิดอันตราย หลังจากนี้         
เราจะต้องตั้งงบเพ่ือด าเนินการรื้อถอนเพ่ือให้อาคารแห่งนี้ไม่เป็นอันตรายในอนาคต ส่วนโครงการ
ในอนาคตทางฝ่ายบริหารก็ได้ท าการจ้างศึกษาแล้วว่าโครงการแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาว
ระยองต่อไปครับ จึงเรียนมาเพ่ือให้ทุกท่านได้รับทราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ       ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ าเภอบ้านค่าย ในวาระนี้มีอยู่หัวข้อหนึ่งครับโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ของเขต 3 อ าเภอบ้านค่ายคือโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรถนน อบจ.รย.0108       
สายเชิงเนิน-ชากบก ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่กระผมดูแลอยู่นะครับ อยากทราบว่าติดตั้งตรงไหน
ครับ พอดีไม่ทราบในรายละเอียด ขอเรียนสอบถามครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 1  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามเกี่ยวกับจุดที่ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจร
ถนนเส้น เชิงเนิน-ชากบก จุดที่ติดตั้งคือบริเวณแยกบ้านดอนครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ 
  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....25......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จ านวน ......24.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 
 
 

ข้อ 29 การแก้ไข... 
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 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจ าเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

  แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองฆ้อ – เนินสว่าง 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวนี้  มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ไดโ้ปรดพิจารณาอนุมัติ 

   ในญัตตินี้กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนแรกคือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค     
คือเดิมนั้นทางโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลงได้ตั้งงบประมาณไว้ในวงเงิน 416,000 บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับนักเรียนจ านวน 26 เครื่อง โดยเราก าหนด 
 

 
 

คุณลักษณะ... 
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 คุณลักษณะตามท้องตลาดโดยหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 4 กิ๊กกะไบท์ ขนาดหน้าจอ         

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนั้นได้มีการก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ชนิดนี้มา   
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขให้เป็นตามมาตรฐานครุภัณฑ์เลยต้องเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะเฉพาะใหม่โดยวงเงินงบประมาณเท่าเดิม จ านวนเท่าเดิม ท าให้การจัดซื้อ
ถูกต้องตามคุณลักษณะ ในส่วนที่สอง มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฆ้อ -
เนินสว่าง เนื่องจากทางเราได้เคยมีแผนก่อสร้างโดยตั้งวงเงินไว้ 4,500,000 บาท แต่เราได้
งบจากจังหวัดระยองจากงบเศรษฐกิจฐานรากมาด าเนินการไปบางส่วนแล้วท าให้ถนนสายนี้ที่
ต้องด าเนินการเหลือเพียงแค่ 500 กว่าเมตร ซึ่งในญัตติที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับลด ซึ่งทาง 
อบจ.เองก็ได้มีการตั้งแผนงบประมาณในวงเงิน 4,500,000 บาท และมีการปรับลดไป 
1,700,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 2,800,000 บาท ซึ่งในวงเงินนี้เราต้องแก้ไข    
ปรับลดปริมาณงานลง ซึ่งเราได้ปรับลดจากเดิมที่มีความยาว 890 เมตร หรือพ้ืนที่           
ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร เหลือความยาว 545 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวถนน 3,270 ตารางเมตร 
จึงน าเรียนชี้แจงเพ่ือพิจารณาตามนี้ครับ ขอขอบคุณครับ   

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....23......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   อนุมัติ       จ านวน ........22.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 มอบรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ประธานสภาฯ ในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
   7.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการก่อสร้าง

แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในพื้นที่
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

   7.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการก่อสร้าง
อาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) หมู่ที่ 5 ต าบลมาบข่า 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 
 
 

7.3 ขออนุมัติ... 
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   7.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการปรับปรุง     

ภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ)   

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายได้และต่อมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงิน
รายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และข้อ 96 
 ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับที่น าส่งแล้ว 
 ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (2) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา ข้อ 7.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการก่อสร้างแท่น
รองประธานสภาฯ(1)  ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในพ้ืนที่โรงเรียน
ประธานฯ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี   
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ รองนายก อบจ.ระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หัก 

ไว้ตามโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ภายในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 
 
 

ด้วยองค์การ... 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการ
ก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใน
พื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. 154/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 กับ บริษัท       
ชินาภัค คอนกรีต จ ากัด เป็นเงิน 87,750.-บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เนื่องจากได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ภายในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเงินและหักค่าปรับการผิด
สัญญาไว้เป็นรายรับของปีงบประมาณ 2563 ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-07063/63 
ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 จาก บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จ ากัด เป็นเงิน 87 ,750.-บาท 
(แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเงินค่าปรับการผิดสัญญาเป็นเงินที่ขอคืน
ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเป็นเงินรายรับ เพื่อให้การคืนเงินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 94 ข้อ 95(1) และข้อ 96(2)            
จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ได้พิจารณาอนุมติ  ส าหรับญัตตินี้เป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาฯ ก็ต้องเรียนว่า
ปัจจุบัน อบจ.ระยอง เรามีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้อยู่ที่ประมาณ 140 ล้านบาทเศษ    
ก็ต้องเรียนว่าหากเป็นงบประมาณที่อยู่ในปีงบประมาณเดียวกัน จะสามารถหักได้จาก
งบประมาณของ อบจ.เลยในปีนั้น แต่อันนี้เป็นการเบิกย้อนหลัง ทีนี้ในการเบิกย้อนหลัง     
จะเบิกไม่ได้ ก็ต้องมาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากว่าโครงการนี้มันเลยปีงบประมาณ
มาแล้ว จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาอนุมติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....21....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้

ตามโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือขึ้น     
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้     
ตามโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ภายในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการก่อสร้างแท่น
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในพ้ืนที่โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

อนุมัติ           จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไป ข้อ 7.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการ      
รองประธานสภาฯ(1)  ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) หมู่ที่ 5 
ประธานฯ ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ รองนายก อบจ.ระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ 

ตามโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร)     
หมู่ที่ 5 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   ด้ ว ยอ งค์ ก า รบริ ห า ร ส่ ว นจั ง หวั ด ร ะยอ ง  อนุ มั ติ คื น เ งิ นค่ าป รั บที่ หั ก ไ ว้                  
ตามโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง  ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร)      
หมู่ที่ 5 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ. 19/2563  
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุโลก เทคโนโลยี  โดยอนุมัติคืนเงิน
ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รวม 69 วัน เป็นเงิน 
327,267.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากโครงการ
ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร)  หมู่ที่ 5 ต าบลมาบข่า 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวเบิกจ่ายเงินและหักค่าปรับการ
ผิดสัญญาไว้เป็นรายรับของปีงบประมาณ 2563  ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PCPT-05344/63 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  และตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PCPT-06105/63 ลงวันที่   
10 สิงหาคม 2563 ซึ่งเงินค่าปรับการผิดสัญญาเป็นเงินที่ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณ 
ที่รับเป็นเงินรายรับ เพ่ือให้การคืนเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  
 

 
 
 

กระทรวง... 
 
 



- 24 - 
 

 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 94 ข้อ 95(1) และข้อ 96(2)  จึงขอเสนอญัตติ      ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมติ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....20....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตาม

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) หมู่ที่ 5 
ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น     
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตาม
โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) หมู่ที่ 5 
ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.
ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) หมู่ที่ 5 ต าบลมาบข่า อ าเภอ   
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  

อนุมัติ           จ านวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไป ข้อ 7.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการ
รองประธานสภาฯ(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานฯ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ รองนายก อบจ.ระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ 

ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 

 

ด้วยองค์การ... 
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   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อนุมัติคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่ วนจังหวัดระยอง ตามสัญญาจ้ าง เลขที่                    
กพ. 229/2563 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2563 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง                      
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2563 ให้กับ บริษัท กรุ ง เทพคอนกรีต (1989) จ ากัด                        
เป็นเงิน 241,326.-บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) นั้น  เนื่องจาก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปรากฏว่าโครงการ
ดังกล่าวเบิกจ่ายเงินและหักค่าปรับการผิดสัญญาไว้เป็นรายรับของปีงบประมาณ 2564              
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PCPT-01923/64 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งเงินค่าปรับ  
การผิดสัญญาเป็นเงินที่ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเป็นเงินรายรับ เพ่ือให้การคืนเงิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 94 ข้อ 95(1)    
และข้อ 96(2) จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมติ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....21....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตาม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดยกมือขึ้น     
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

อนุมัติ           จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8     เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
มาตรา 34/1 วรรคสอง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นก็
ได้ ทั้งนี้การมอบให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการดังกล่าว มิให้ถือว่าเป็นการ        
ร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ข้อ 12 การก าจัดมูลฝอย ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ 
(4) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
ข้อ 15 ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย หากจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า
การที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายฉัตรชัย ปิตุเตชะ  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ เลขานุการนายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายฉัตรชัย ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
เลขานุการนายกฯ กระผมนายฉัตรชัย ปิตุเตชะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอ
  ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 

  ตามที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ด าเนินโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันได้เปิดรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดระยอง เข้ามาก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ 1,000 ตัน 
 
 
 
 
 

ต่อวัน... 
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ต่อวัน ด้วยกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อป้อนเข้า
โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ประมาณ 500 ตันต่อวัน ยังคงเหลือปริมาณขยะอีกประมาณ 
500 ตันต่อวัน ที่มีความจ าเป็นต้องวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะให้ครอบคลุมปริมาณขยะท้ังหมดของจังหวัดระยองให้มีระบบการจัดการที่ครบวงจร นั้น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้เอกชนร่วมลงทุน ออกแบบ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า    
เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน  ให้มีระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (11) , 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๔/๑ วรรคสองและประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560             
ข้อ 12 (4) และข้อ 15 ทั้งนี้ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดระยอง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน              
ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาให้มีระบบการจัดการที่ครบวงจร ซึ่งประโยชน์จากการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ท าให้ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการบริการสาธารณะ
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนโดยรอบโครงการดังกล่าว
จะได้รับการสนับสนุนกองทุนไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามที่
กฎหมายก าหนด 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดระยองเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุ เตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ญัตตินี้ เป็นเรื่องที่ท่าน

ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติในสภาฯแห่งนี้ เราได้ท าเรื่องการจัดการ
ขยะครบวงจรมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ตั้งแต่เรารับขยะอย่างเดียว ไม่มีการคัดแยก จน
เริ่มคัดแยก และสุดท้ายเราก็มีโรงไฟฟ้าที่เราร่วมทุนกับ GBSC โดยรับขยะได้ 500 ตัน อบจ.
รับขยะทั้งหมดจากท้องถิ่น ประมาณ 1 ,000 ตัน เพราะฉะนั้นขยะชุมชนที่ยังเหลืออยู่อีก 
500 ตัน เราต้องเริ่มท าโครงการโรงไฟฟ้าที่เหลืออีก 500 ตัน เป็นโรงที่ 2 ปัจจุบัน       
ศูนย์ก าจัดขยะของเราเดินหน้ามาไกลแล้ว ศูนย์ก าจัดขยะฯของ อบจ.ระยอง มีเนื้อที่ 500 - 
600 ไร่ แต่ว่าเราก าลังจะได้ที่ดินคืน เพราะเราก าลังจะเก็บขยะที่ฝังกลบไว้ เอาออกมาเป็น  
 

 
เชื้อเพลิง... 
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 เชื้อเพลิง ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีโรงไฟฟ้าอีก 1 โรง รับขยะที่เหลืออีก 500 ตัน และ

ในอนาคตเมื่อ EEC เกิด เมื่อสนามบินอู่ตะเภาเกิด ท่องเที่ยวเกิด กลับมาสู่สภาวะปกติ เราจะ
มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 3-4 โรง วันนี้เราจะท าโรงที่ 2 โดยจะร่วมทุนเหมือนเดิม อบจ.เองจะไม่
ลงทุน เราจะเป็นเจ้าของโครงการ แล้วเราจะเปิดให้มีการร่วมทุนและจะเก็บรายได้เข้า อบจ.
คือเราบริหารขยะมานั้น เราจะไม่ขาดทุน เราจะบริหารแบบได้มาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไป จะไม่
ควักทุนของ อบจ. จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....23....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแปลงเป็น

พลังงานไฟฟ้า  โปรดยกมือขึน้    
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแปลงเป็น

พลังงานไฟฟ้า  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
    เห็นชอบ           จ านวน .......22........คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 9     เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็น
อันตรายเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
- พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
มาตรา 9 โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ ากว่ามูลค่าที่

ก าหนดเพ่ิมขึ้นโดยกฎกระทรวง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ 

โครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 

  ตามที่ รัฐบาลได้ก าหนดให้จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่ในการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ส่งผลให้จังหวัดระยองมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น และท าให้มี
ปริมาณขยะอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณขยะอุตสาหกรรม
ที่ไม่เป็นอันตราย ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดระยอง ยังไม่มีศูนย์บริหารจัดการขยะ
อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายในพ้ืนที่ท าให้ต้องมีการขนส่งขยะไปก าจัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน 
เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ ตามที่เห็นได้จากภาพข่าวทั่วไป
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เป็นเหตุให้มีขยะอุตสาหกรรมตกค้างในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากส่งผล                
ให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดระยอง    
ตลอดมา อย่างไรก็ตามปัจจุบันหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                
ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง  มีการ
ร้องเรียนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ดังนี้ (๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอม
และมลพิษตาง ๆ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาข้างต้น จึงเห็นว่า จังหวัดระยองมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีระบบการบริหารจัดการ
ขยะที่ไม่เป็นอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะที่ไม่เป็นอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ระบบการน าขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายมาเป็นพลังงานทดแทน จึงได้จัดท าโครงการ
บริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ ไม่ เป็ น อันตรายเ พ่ือแปลงเป็นพลั ง งานไฟฟ้า                      
โดยให้ เอกชนร่วมลงทุน ออกแบบ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือแปลงพลังงานไฟฟ้า                 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่เอกชนและท้องถิ่นร่วม
ลงทุ น ในการแก้ ไ ขปัญหาใน พ้ืนที่ เ พ่ื อยกระดั บคุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อมและสั ง คม 
ในระดับชุมชนของจังหวัดระยอง ให้มีระบบบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย
สมบูรณ์ครบวงจร เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ตลอดจน 
 
 
 
 

พัฒนาให้เป็น... 
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พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับประเทศที่มีระบบการบริหารจัดการขยะทุกประเภท       
ทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล 

  ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายเพ่ือแปลง
เป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป ท่านประธานสภาฯครับ อันนี้เป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องคล้ายๆกัน 
กับขยะชุมชน ผมเรียนว่าจังหวัดระยองของเรามีอุตสาหกรรมเยอะ หลายโรงงานมาก ผมว่า
มากกว่า 4 ,000 โรง แต่ระบบจัดการขยะ ยังไม่มีภาครัฐที่ไหนมาช่วย ขยะชุมชนเรา    
จัดการแล้ว ญัตติเมื่อสักครู่นี้คือเราก าลังจะมีโรงไฟฟ้าที่ 2 นะครับ และจะมีโรงที่ 3 ก็แสดง
ว่าการจัดการขยะชุมชนทั่วไป เราครบแล้ว แต่ปัจจุบันมีขยะอยู่ชนิดหนึ่งที่เรายังไม่ได้จัดการ
นั่นคือขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย เราก็สามารถจัดการได้ ก็เหมือนกับขยะชุมชน       
นี่แหละ ตอนนี้ขยะชุมชนเราท าแล้ว ขยะติดเชื้อเราก็ท าแล้ว เราได้โรงเผาขยะติดเชื้อมาอีก
โรงหนึ่ง ตอนนี้เหลืออยู่อีกอย่างหนึ่ง คือขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ผมคิดว่าเราจะต้องร่วมมือกัน มีการลักลอบทิ้ง ไม่มีหน่วยงานไหนมาจัดการ ทิ้งอยู่เป็น 
10 ปี เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นที่จะต้องรีบบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย   
ในศูนย์ก าจัดขยะฯของเรา ก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เผาขยะชุมชนและเผาขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็น
อันตราย ถามว่า อบจ.ได้อะไร อบจ.เป็นคนจัดการ อบจ.จะได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ที่มี
คนมาร่วมทุนด้วย ผมดูงบประมาณปีนี้ปี 2565 ยังเข้ามาน้อยกว่าปี 2564 เลย ผมว่า
ภาครัฐต่อจากนี้ไปจะล าบาก เราเองก็ต้องหารายได้เข้ามา อบจ.ระยอง ซึ่งเราสามารถร่วมทุน
กับเอกชนได้ เก็บผลประโยชน์ให้เป็นรายได้ประจ าปีของ อบจ.ระยองได้  จึงเรียนมาเพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ 
ประธานฯ  จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....23....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ โครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็น

อันตรายเพ่ือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า  โปรดยกมือขึ้น    
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็น

อันตรายเพ่ือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย เพื่อแปลงเป็น
พลังงานไฟฟ้า 

    เห็นชอบ           จ านวน .......22........คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 10... 
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ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง เพื่อทราบ 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน      
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)   
ประธานฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื ่อง รายงานผล     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจ าปี 
  งบประมาณ 2564  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
นั้น 

กระผมจึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองทราบ  ดังนี้  

   1. การประเมินผลยุทธศาสตร์ ด าเนินการได้  คิดเป็นร้อยละ 97  
  2. การประเมินผลโครงการ ด าเนินการได้  คิดเป็นร้อยละ 90 
 
 

3. การประเมิน... 
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 3. การประเมินความสามารถในการน าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง มาจัดท าเป็นแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติ  คิดเป็นร้อยละ 22.44 

4. การประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน  
คิดเป็นร้อยละ 61.75 

5.  การประเมินประสิทธิผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  ซึ่งใช้วิธีการประเมินทั้งด้านปริมาณ ด้านคุณภาพและความคุ้มค่าของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยมีการติดตามประเมินผลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  โดยในส่วนนี้           
จะรายงานผลเฉพาะโครงการที่โดดเด่นและพบข้อสังเกต   

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  พยายามที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน       
อย่างเต็มก าลังความสามารถภายใต้ขอบเขตข้อจ ากัดเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และ       
ความยุ่งยากของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชนชาวระยอง 

ส าหรับข้อมูลโดยละเอียด  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูล ผ่าน QR Code ที่ด้านหน้าปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ    

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    รับบริจาค
ที่ดินเพื่อใช้ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ กรมบัญชีกลาง ที่  กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2561  
  เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
  ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   กรณีข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิ 
 

 
 

อันเกี่ยวกับพัสดุ... 
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 อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ การ

รับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว  

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2  
  ขอเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดิน                              
  เพ่ือใช้ส าหรับ ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  มีความประสงค์ รับบริจาคท่ีดิน จ านวน เนื้อท่ี 2 ไร่ จากนายวิชัย แสงวงศ์กิจ และนางสุนิษา 
  แสงวงศ์กิจ เพ่ือใช้ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ 1 ต าบลทางเกวียน 
  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

   ดังนั้น เพ่ือให้การรับบริจาคที่ดิน จ านวนเนื้อที่ 2 ไร่ จากนายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ 
 นางสุนิษา  แสงวงศ์กิจ เพื่อใช้ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ 1 ต าบล
 ทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหนังสือ
 กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ)0405.2/020147  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อ
 หารือแนวทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 ภาครัฐ พ.ศ. 2560   

  กรณีข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณ  ของ อปท. เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น จึงมี
ความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเรื่อง
ดังกล่าว 
 
 
 

จึงขอเสนอ... 
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  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดิน จ านวน เนื้อที่ 2 ไร่จากนายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ
นางสุนิษา แสงวงศ์กิจ เพ่ือใช้ส าหรับก่อสร้าง โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ 1       
ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  ส าหรับในญัตตินี้ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และนางสุนิษา  แสงวงศ์กิจ ได้มอบอุทิศที่ดิน
จ านวนเนื้อที่ 2 ไร่ โดยทั้ง 2 ท่าน ได้มีหนังสือมอบให้ทาง อบจ.ระยองแล้ว เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กระบวนการที่จะมอบโดยทางส านักงานที่ดินอ าเภอแกลง ได้แจ้ง
มาว่ามีการท าเป็นหลักฐานแสดงถึงเจ้าของที่ดินหรือโฉนดที่ดิน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาฯก่อน จึงจะสามารถด าเนินการที่จะออกโฉนดที่ดินให้ในนามของอบจ.ระยอง ได้ 
ในส่วนนี้จึงต้องน าเรื่องนี้มาเข้าสภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  
ประธานฯ ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม ่

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......22.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดิน
เพ่ือใช้ส าหรับการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาค
ที่ดินเพ่ือใช้ส าหรับการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับบริจาคที่ดินเพื่อใช้ส าหรับ
ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  

เห็นชอบ        จ านวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดิน
เพื่อใช้ส าหรับขยายผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

 
 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์... 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เลขานุการสภาฯ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   กรณีข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ การ
รับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 
ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว  

นายเดชาธร รูปเลขา    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(2) นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 2  

ขอเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดิน                              
เพ่ือใช้ส าหรับขยายผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์ รับบริจาคที่ดิน จ านวน            
เนื้อที่ 14  เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา จากจ่าโทสมควร  ไพรัตน์ เพ่ือใช้ส าหรับขยายผิว
จราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง หมู่ที่ 1 ต าบลทางเกวียน      
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

  ดังนั้น เพ่ือให้การรับบริจาคที่ดิน จ านวน เนื้อที่ 14 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา   
จากจ่าโทสมควร ไพรัตน์ เพื่อใช้ส าหรับขยายผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียน 
นานาชาติตากสินแกลง  หมู่ที่ 1 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147          
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ    
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 

จึงขอเสนอ... 
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  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดิน จ านวน เนื้อที่ 14 เศษ 9 ส่วน 10 ตารางวา   
จากจ่าโทสมควร ไพรัตน์ เพ่ือใช้ส าหรับขยายผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติ
ตากสินแกลง หมู่ที่ 1 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นการบริจาคที่ดินจาก 
จ่าโทสมควร  ไพรัตน์  เพ่ือให้ทางสภาฯให้ความเห็นชอบเพ่ือน ามติที่ประชุมไปยื่นต่อ
ส านักงานที่ดิน เพ่ือด าเนินการออกโฉนดที่ดินในนามของ อบจ.ระยอง จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณานะครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  
ประธานฯ ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......22.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองบริจาคที่ดินเพ่ือ
ใช้ส าหรับขยายผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับบริจาคที่ดินเพ่ือ
ใช้ส าหรับขยายผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับบริจาคที่ดินเพื่อใช้ส าหรับขยาย
ผิวจราจรเป็นทางเข้า – ออก โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง  

เห็นชอบ        จ านวน .....21.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย ครับ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิม กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
 ทุกท่าน กระผมนายอรรถพล พันธ์เฉลิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
เขตเลือกตั้งที ่4 อ าเภอแกลง มี 2 เรื่องนะครับ เรื่องแรกเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ าเขาจุกเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้วนะครับ เพราะมีนักท่องเที่ยวมากันมาก ระยะเวลา 2 ปี ท าให้มีรีสอร์ทเพ่ิม
เยอะมาก เรื่องที่ 2 เรื่องถนนของอบจ.ระยอง มีเส้นทางของอบจ.ระยอง ท าเมื่อปี พ.ศ.2554 
ไม่ได้ปรับปรุงมา 20 ปีแล้วนะครับ ท าให้ถนนเสื่อมสภาพจนเกือบจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ครับ 
ประธานฯ 
 
 

ส.อบจ.เจษฎา... 
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ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
 ทุกท่าน กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอแกลง ต่อเนื่องจาก ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย ซึ่งกระผมรู้มาว่า
ถนนที่มันพังขนาดนี้คือว่า มีรถบรรทุกหลบมาใช้เพ่ือหนีการตรวจชั่งน้ าหนัก นะครับ ท าให้
ถนนเราได้เสียหายมาก ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก          

ผู้ทรงเกียรติที่ได้แจ้งปัญหาถนนในเขตพ้ืนที่เชื่อมต่อ กระผมก็ได้ข่าวมานะครับ มีคนไปเที่ยว 
ไปตั้งเต็นท์ ก็จะให้กองช่างส่งช่างไปส ารวจว่าเป็นถนนอะไร มีป้ายเราอยู่และจะท าเป็นถนน
อะไร เพราะอาจจะมีรถหลบไปใช้ทาง ถ้าท าไม่ดีก็จะพังเร็ว จะรับไปด าเนินการนะครับ 
ขณะนี้ก็มีคนร้องเรียนเยอะเรื่องการตัดหญ้า เพราะหญ้าเข้ามาบนไหล่ทาง ท าให้ผิวจราจรแคบ 
จะให้กองช่างเอารถ เครื่องมือไปตัดหญ้าบนไหล่ถนนครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.นายสุทิน แก้วประถม ครับ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.นายสุทิน แก้วประถม กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
   ทุกท่าน กระผมนายสุทิน แก้วประถม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  เขตเลือกตั้งที่ 9 อ าเภอเมืองระยอง อยากทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเมรุ วัดหนองสนม 
  อยากรู ้ว่าขั้นตอนการด าเนินการถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ระยอง คนที่ 1  ได้รับมอบหมายจากท่านปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ต้องเรียนว่าโครงการนี้โครงการคลุมหลังคาอาคารบริเวณหน้าเมรุ วัดหนองสนม 
 

 
 
 

ทางวัดหนองสนม... 
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    ทางวัดหนองสนมได้ท าเรื่องไปที่กองทุนโรงไฟฟ้า กองทุนโรงไฟฟ้ามาบตาพุด ได้อนุมัติ

งบประมาณในส่วนที่ท าโครงหลังคาคลุมหน้าเมรุ โดยให้ อบจ.ระยอง เป็นหน่วย งาน
ด าเนินการให้ และโครงการนี้เนื่องจากการด าเนินการล่าช้า จนโดนปรับไปมากพอสมควร 
ทางอบจ.ระยอง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ท าหนังสือโนติสแจ้งไป เพ่ือให้เขามาท าให้เสร็จโดยเร็ว 
ภายในเวลา 30 วัน ตอนนี้ถ้าอีก 30 วัน ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เราก็จะด าเนินการยกเลิก
สัญญาตามระเบียบต่อไป เราก็เร่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุม แต่เรา    
ก็เตือนเขาไปว่าให้รีบมาท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ครับ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
  อ าเภอบ้านค่าย จากวาระที่  9 กระผมก็เห็นชอบนะครับดีมากครับที่มีการจัดการ 
  ที่อยากรู้คือว่าแปลงที่เขาน ามาทิ้งกัน หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการอย่างไร     
  อยากทราบข้อมูลครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจง ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบนะครับ 

ถ้าเกิดปัญหาแล้ว จะมีกรมควบคุมมลพิษและกรมต่างๆ ไปศึกษาว่าจะจัดการยังไงและเสนอ
งบประมาณมา ใช้ 100 ล้าน ใช้ 80 ล้าน แล้วก็ไม่มีใครให้เงิน นี่คือปัญหาและสุดท้าย  
น้ าก็จะซึมลงไปใต้ดิน ใต้ดินก็เสียหมด มันมีหลายแห่งมาก แต่ท่านต้องเข้ าใจว่าโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะในนิคมฯหรือนอกนิคมฯ เวลาเขามีขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายเขาก็
ประมูลออกมา มีหลายบริษัทไปรับซื้อ พอออกมามันก็ไปอยู่ตามบ้านคนแล้ว พอคนแยกขยะ
ดีๆก็ไปขาย มีของที่ขายไม่ได้ ไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วที่ตัวเองก็จ ากัด จึงน าขยะที่ขายไม่ได้ไปทิ้ง 
ทิ้งตามป่า ในคลอง หัวสะพาน หลุมลูกรังเก่า สิ่งที่เราตั้งใจจะท าคืออะไรที่คุณคัดได้คุณคัดไป
เลย อะไรที่คุณจะไปทิ้ง คุณก็น ามาที่เตาของเรา เราจะได้เผา แต่ปัจจุบันมันไม่มีโรงไฟฟ้าที่
เผาขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายในจังหวัดระยองยังไม่มีสักโรงเลย คือมันเดินหน้าเรื่ อง
อุตสาหกรรม แต่หลังบ้านไม่มีใครดู ไม่มีการก าจัดให้มันถูกต้อง เราจึงต้องยื่นมือเข้าไปว่างาน
นี้เราต้องท า ถ้าเราไม่ท าใครจะท า เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องต่อสู้นะครับ ระยอง
ไม่มี แต่เราก าลังจะท า ต้องมองว่าเรามีอ านาจหน้าที่ท าไหม แต่กระผมเสนอเรื่องไปทาง EEC 
และน าคณะมาดูหมดแล้ว และเขาเข้าใจเลยว่าเขาคิดแต่เรื่องข้างหน้าแต่ไม่คิดข้างหลังว่ามี
ปัญหา เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรตินะครับที่ถาม เราก็ต้องจับมือกัน 
เรื่องนี้เราต้องเดินหน้าครับ ขอบคุณครับ 

 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี  เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานฯ จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖4 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖4  ตามที่ สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖4  มีก าหนด 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 
2564 เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่องในกิจการ
วงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖4  ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564     
เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4        
ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

นายเดชาธร รูปเลขา ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญ 
รองประธานสภาฯ(1) ให้ท้องถิ่นตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนินกิจการขององค์การ 
ประธานฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา และ

ท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ      
ผมขอปิดประชุมครับ    

เลิกประชุมเวลา  16.17  น.  

 

 

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     
  (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 

 


